
 บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจําป  พ.ศ.  2559 

วันที่  11  เดือนสิงหาคม พ.ศ.  2559 

ณ  หองประชุม องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 

ผูมาประชุม 
1 นายดลหมาน   ดานเทง ประธานสภาฯ   
2 นายอภิสิทธิ์   คงสม รองประธานสภาฯ   
3 นายอนุชาติ   ขะสุวรรณ เลขานุการสภาฯ   
4 นายธวัชชัย   พงหลง ส.อบต.หมูท่ี 1   
5 
6 

นายมุสตอฝน  
นายเฉลี่ยว 

แกสมาน 
คงทอง 

ส.อบต.หมูท่ี 1 
ส.อบต.หมูท่ี 2 

 

7 นายทอง   ตรีรัตน ส.อบต.หมูท่ี 2  
8 
9 

นายคลอง   
นายสุพัฒน 

ไหมแยม 
พระธาตุ 

ส.อบต.หมูท่ี 3 
ส.อบต.หมูท่ี 4 

 

10 นายวิเชียร คงสุวรรณ           ส.อบต.หมูท่ี 4  
11 
12 
13 
14 

นายฐานันดร   
นายรอสนัน 
นายหยา 
นายอุดร 

ตําสําสู 
เส็มเล็ม 
โมฮัมหมัด 
บัวพันธ 

ส.อบต.หมูท่ี 5 
ส.อบต.หมูท่ี 6 
ส.อบต.หมูท่ี 7 
ส.อบต.หมูท่ี 7 

 

15 นายศักรียา   หลีอะดัม ส.อบต.หมูท่ี 8  
16 นายสุรศักดิ์   ธรรมรักษา ส.อบต.หมูท่ี 8  
17 นายวิรัตน   นาโควงศ ส.อบต.หมูท่ี 9  
18 
19 
20 
21 

นายไพโรจน   
นายมนิตย 
นายกัญจนพงศ  
นายประสิทธิ์ 

ดําสงฆ 
คงปาน 
นพภาพันธ 
เปยคง 
 

ส.อบต.หมูท่ี 9 
ส.อบต.หมูท่ี 10 
ส.อบต.หมูท่ี 11 
ส.อบต.หมูท่ี 11 

 

ผูไมมาประชุม 
1. นายวัชระ  สกุลสันต          ส.อบต.หมูท่ี 10    - ลา -  

      
ผูเขารวมประชุม 

   1 นายณัฐภาพงศ     สุวรรณชนะ นายก อบต.   
  2 นายสุเรน             เส็นใหญ รองนายก อบต.   
  3 
  4 

นายยามิล   
นายทศพลธ 

สันหลัง 
สุวรรณมณี 

รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 

  

  5 นายภูมิกร รอดเนียม หัวหนาสวนโยธา   
  6 นางสุนิสา  เกิดมี ผูอํานวยการกองคลัง   
  7 นางสาวฑีรพัชร ชุมชวย หัวหนาสวนการศึกษาฯ  

 
 

  

        



 
8 

 
นายรอศักดิ์ 

- 2   - 
อาดํา 

 
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน รก.หัวหนาสวนสาธารณสุขฯ 

 

9 นางนลินภัสร  พงษวัฒนภัค จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน   
10 
11 

นางวันดี 
นางสาวนปภา 

กลิ่นละมัย 
ศิริรักษ 

จนท.บริหารงานท่ัวไป 
เจาพนักงานธุรการ 
 

  

เริ่มประชุม      เวลา  09.00 น.  

นายอนุชาติ  ขะสุวรรณ - เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงตรวจสอบรายชื่อ 

(เลขานุการสภาฯ) ผูเขารวมประชุมเม่ือเห็นวาครบองคประชุม  จึงสงสัญญาณ เรียกสมาชิกเขา

รวมประชุมและเชิญทานประธานดําเนินการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3ครั้ง

ท่ี 1/2559 
 

นายดลหมาน  ดานเทง - สวัสดีสมาชิกผูทรงเกียรติและคณะผูบริหาร เจาหนาท่ีและผูเขารวม 
(ประธานสภา ฯ) ประชุมทุกทาน ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ไดมีมติในท่ี

ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก เม่ือวันท่ี  ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕9  โดยท่ี
ประชุมไดปรึกษาหารือและไดมีมติในการกําหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2559  ตั้งแตวันท่ี  1 - 15  สิงหาคม 2559           
โดยมีกําหนดเวลาไมเกิน 15 วัน  โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 
( ฉ บั บ ท่ี  ๖ )   พ . ศ .  2 5 ๕ ๒   ม า ต ร า  5 4  ป ร ะ ก อ บ กั บ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 25๔7  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ 20,21และ 22 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง จึงประกาศใหทราบ     
สมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  
ประจําป พ.ศ. 2559 ตั้งแตวันท่ี  1 - 15  สิงหาคม 2559 ดังนั้น สภา
องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  จึงขอเรียกประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลควนกาหลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2559 
จะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

นายดลหมาน  ดานเทง    1.1  ขอใหชี้แจงขอเท็จจริงกรณีรางรัฐธรรมนูญกับการยุบองคกร 
 (ประธานสภา ฯ)  ปกครองสวนทองถ่ิน  
    1.2  ขอความรวมมือในการเผยแพรและประชาสัมพันธรางรัฐธรรมนูญ 
    1.3  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 
 

- ขอเรียนเชิญคณะผูบริหารนําเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม 
นายณัฐภาพงศ  สุวรรณชนะ -    เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
 (นายก อบต.ควนกาหลง)  ขอ 1.1  ขอใหชี้แจงขอเท็จจริงกรณีรางรัฐธรรมนูญกับการยุบองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือสั่งการมายังผูวาราชการ
จังหวัดทุกจังหวัด ใหประชาสัมพันธขอมูล ขอเท็จจริงดังนี้   
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   ดวยกระทรวงมหาดไทยไดรับแจงวามีสื่อสังคมออนไลน เผยแพรขอมูล - 

 ขาวสารเก่ียวกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติ ท่ี
จะจัดใหมีการออกเสียงประชามติในวันท่ี 7 สิงหาคม 2559 วามีขอความท่ี
ระบุเรื่องใหมีการยุบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดพิจารณาแลวเห็นวา 
เนื้อหาขอมูลขาวสารท่ีมีการเผยแพรดังกลาวไมตรงกับขอเท็จจริง เนื่องจาก
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติ มิไดมีขอความท่ี
บัญญัติเรื่องการยุบองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอยางใด ประกอบกับขณะนี้ 
อยูระหวางการพิจารณาแนวทางการปฏิรูปการปกครองทองถ่ิน โดย
คณะกรรมาธิการการปกครองทองถ่ิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศใน
ประเด็นการเสนอรางประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงยังไมมี
ขอสรุปท่ีชัดเจนเรื่องการจัดตั้งหรือควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้น
จึงขอให อําเภอแจงองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินในพ้ืนท่ีทราบรวมท้ัง
ประชาสัมพันธใหประชาชนในเขตอําเภอทราบขอเท็จจริง ดังกลาวดวย 

 

 ขอ 1.2  ขอความรวมมือในการเผยแพรและประชาสัมพันธราง
รัฐธรรมนูญ กระบวนการตางๆไดผานมาเลยมาเปนท่ีเรียบรอยแลว 
 

 ขอ 1.3  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจาฯ โดย
กําหนดการตางๆไดแจงสมาชิกไปเรียบรอยแลว ขอใหทุกทานดูตามเอกสารท่ี
ไดแนบไป     

 
นายดลหมาน  ดานเทง  - ขอขอบคุณคณะผูบริหาร  

(ประธานสภา ฯ)  - ขอดําเนินการประชุมตอในระเบียบวาระท่ี 2 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

นายดลหมาน  ดานเทง  2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

(ประธานสภา ฯ)  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/๒๕๕9 
 

-  ขอใหทานสมาชิกดูและตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของรายงานการประชุม 

-  หากสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะ แกไขเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญคุณสุพัฒน พระธาตุ  

 

นายสุพัฒน พระธาตุ  - เรียนทานประธานสภาฯ ในหนาท่ี 13 ยอหนาท่ีกระผมไดกลาวขอแกไข 

(ส.อบต.ม.4)   ขอความเปน “ขอความอนุเคราะหเติมน้ําในถังน้ําใส ประปาผิวดินโรงเรียน   

      ควนกาหลงวิทยาคมนิคมวัฒนา” เพ่ือจายน้ําใหผูใชสายเอก ซอย 6 และ  

                                                          ชุมชน 

 

นายดลหมาน  ดานเทง  - ขอขอบคุณทานสุพัฒน พระธาตุ  

(ประธานสภา ฯ)  - ขอเรียนเชิญทานประสิทธิ์ เปยคง 
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นายประสิทธิ์ เปยคง  - เรียนทานประธานสภาฯ ในหนาท่ี 14 ยอหนาท่ีกระผมไดพูด จากคําวา 

 (ส.อบต.ม.11)  “พ้ืนท่ีปาอนุรักษ”แกไขเปน “พ้ืนท่ีปาของชุมชน” 

 

นายดลหมาน  ดานเทง  - ขอขอบ  คุณประสิทธิ์ เปยคง 

(ประธานสภา ฯ)  - ขอเรียนเชิญ ทานอภิสิทธิ์ คงสม 
 

นายอภิสิทธิ์ คงสม  - เรียนทานประธานสภา ในการประชุมในวันนั้น ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

 (ส.อบต.ม.5)  ไมมีหัวขอการประขุม แตเปนเรื่องฝากคณะผูบริหารไมจําเปนตองลงในบันทึก

รายงานการประชุมก็ได 
 

นายดลหมาน  ดานเทง  - ขอขอบคุณ คุณอภิสิทธิ์ คงสม ตามระเบียบขอบังคับการประชุม การประชุม 

(ประธานสภา ฯ)  จะตองมีหัวขอหรือญัตติ ในการประชุมวันนั้นกระผมไดอนุญาตใหทางสมาชิก

ไดอภิปรายเปนเรื่องฝากไปยังคณะผูบริหาร กระผมขอวินิจฉัยใหตัดขอความ

ดังกลาวออกไปไมตองลงในบันทึกรายงานการประชุม 

  - มีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะ แกไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมีตอไปเปนข้ันตอน

การลงมติรับรองรายงาน การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง สมัย

สามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2559                         

- สมาชิกทานใดใหการรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน     

   ตําบลควนกาหลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2559                                

     โปรดยกมือข้ึน 

- สมาชิกทานใดไมใหการรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร   

     สวนตําบลควนกาหลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2559                                

     โปรดยกมือข้ึน 

   องคประชุม  19 เสียง 

   ใหการรับรอง  19 เสียง 

   ไมใหการรับรอง  - เสียง 

   งดออกเสียง  - เสียง 

สรุป  มติสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง ใหการรับรองรายงาน 

การประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2559 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม 

- ไมมี  - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมมี  -  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 
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นายดลหมาน  ดานเทง   สวนโยธา จํานวน 1 รายการ  

(ประธานสภา ฯ) ๕.๑  เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2559  
 

-  โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะ พ้ืนท่ี หมูท่ี 10 
 

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวน ทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) 

พ.ศ.2543 (หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27  

การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง ท่ีทํา

ใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปน

อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน) 

-  ขอเรียนเชิญคณะผูบริหารนําเรียนชี้แจงตอสภา 

 

นายณัฐภาพงศ  สุวรรณชนะ -    เรียนทานประธานสภา เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
 (นายก อบต.ควนกาหลง) งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการติดตั้งดวง

โคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะ พ้ืนท่ี หมูท่ี 10 
 

 เรื่องเดิม 

  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง ไดใหความเห็นชอบ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2558  โดยอนุมัติของนายอําเภอควน
กาหลง ความละเอียดทราบแลวนั้น 

 

 ขอเท็จจริง 

  ตามรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2558 เม่ือวันท่ี 29 เดือนกันยายน 
พ.ศ.2558 ซ่ึงท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง มีมติ
เห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  

  

  โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะพ้ืนท่ี หมูท่ี 10 ตําบลควน
กาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยติดตั้งดวงโคมไฟฟาชนิด LED 
ขนาด 80 วัตต พรอมก่ิงโคมไฟ ขนาด 1.5 นิ่ว ยาว 2.00 เมตร จํานวน 23 
จุด ในพ้ืนท่ีหมูท่ี 10 ตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
งบประมาณจํานวน 300,000 บาท เรียบรอยแลว 
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  เนื่องจากขณะนี้อยูระหวางการดําเนินโครงการดังกลาว และกองชาง 
องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง ไดรับคํารองท่ัวไป ลงวันท่ี 22 
กรกฎาคม 2558 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงตําแหนงติดตั้งไฟฟาสองสวางพ้ืนท่ี 
หมูท่ี 10 ซ่ึงราษฎรไดขอใหเปลี่ยนแปลงตําแหนงติดตั้งดวงโคมสองสวาง
บริเวณซอยหลังมัสยิดและซอยวังวน ไปติดตั้งบริเวณซอยคลอยอุทิศและ
สะพานคลองน้ําดํา จํานวน 2 จุด ซ่ึงเปนยานชุมชน มีราษฎรอาศัยอยู
หนาแนน ประกอบกับไมมีไฟฟาสองสวางสาธารณะ กองชาง จึงมีความ
ประสงคขอแก ไขเปลี่ยนแปลงสถานท่ีติดตั้ งดวงโคมไฟฟาแสงสวาง            
โดยเปลี่ยนแปลงสถานท่ีติดตั้ง 

 

  จากเดิม บริเวณซอยหลังมัสยิดและซอยวังวน หมูท่ี 10 ตําบลควนกาหลง 

  เปน บริเวณซอยคลอยอุทิศและสะพานคลองน้ําดํา หมูท่ี 10 ตําบล
ควนกาหลง 

 

 ระเบียบ/ขอกฎหมาย 

  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ.2543 หมวดท่ี 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการท่ี
ไดเบิกตัดปหรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผู
มีอํานาจใหเบิกตัดหรือขยายเวลาเบิกตัดป 
 

 ขอพิจารณา 
 

กองชาง องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง มีความประสงคขอ

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2558 

โดยเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง พิจารณาตอไป  

 

นายดลหมาน  ดานเทง  - ขอขอบคณะผูบริหาร 

(ประธานสภา ฯ) - ขอเรียนเชิญ ทานมานิตย คงปาน 
 
นายมานิตย คงปาน  - เรียนทานประธานสภาฯ เก่ียวกับโครงการไฟฟาแสงสวางจากการประชาคม 

 (ส.อบต.ม.10) หมูบานไดมีขอสรุปตกลงใหยายดวงโคมไฟแสงสวางท้ัง 2 จุด จากบริเวณซอย
หลังมัสยิดและซอยวังวน หมูท่ี 10 ตําบลควนกาหลง ยายไปท่ี บริเวณซอย
คลอยอุทิศและสะพานคลองน้ําดํา หมูท่ี 10 ตําบลควนกาหลง 
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นายดลหมาน  ดานเทง    - ขอขอบคุณทานมานิตย คงปาน 

(ประธานสภา ฯ) - มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัย เสนอแนะเพ่ิมเติม การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2559 บางหรือไม หากไมมี

ตอไปเปนข้ันตอนของการลงมติ 

- สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบ อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2559 (โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟาแสง

สวางสาธารณะ พ้ืนท่ี หมูท่ี 10) โปรดยกมือข้ึน 

- สมาชิกทานใดไมใหความเห็นชอบ อนุ มัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2559 (โครงการติดตั้งดวง

โคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะ พ้ืนท่ี หมูท่ี 10) โปรดยกมือข้ึน 

   องคประชุม  18 เสียง 

   ใหการรับรอง  18 เสียง 

   ไมใหการรับรอง  - เสียง 

   งดออกเสียง  - เสียง 

สรุป  มติสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง ใหความเห็นชอบ 

อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 

พ.ศ. 2559 (โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะ พ้ืนท่ี หมูท่ี 10) 
      

      สํานักปลัด 1 รายการ 
     5.2 การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 

            2560 (ข้ันรับหลักการ) ขอท่ี 47  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ.2547 ขอท่ี 47 ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุม

สภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหง

รางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามมิใหลง

มติกอนท่ีสมาชิกทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว 

- แตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ (ไมนอยกวา 3 ทานและไมเกิน 7 ทาน) ขอ 103 
- เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
- กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ (ไมนอยกวา 24 ชม.) 
ขอท่ี 45 ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และ

ในการพิจารณาวาระท่ีสองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา

ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

-  ขอเรียนเชิญคณะผูบริหารแถลงคําชี้แจง รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2560 
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นายณัฐภาพงศ  สุวรรณชนะ  -    เรียนทานประธานสภา ขอ 5.2 การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ 

(นายก อบต.ควนกาหลง) รายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2560 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลควน
กาหลงไดจัดเวทีประชาคมตามหมูบานตางๆทุกหมูบานเพ่ือรับฟงปญหาและหา
แนวทางแกไขปญหาตางๆพรอมกับหนวยงานราชการตางๆเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
สามป พ.ศ.2560 – 2562 และแผนยุทธศาสตร 4 ป พ.ศ.2560 – 2564 ได
ประกาศใชเปนท่ีเรียบรอยแลว เพราะฉะนั้นบัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.
2560 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง ไดจัดทําโครงการ
งบประมาณตางๆเปนท่ีเรียบรอยแลว และไดแจกเอกสารรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ใหแกทานสมาชิกท้ังหลาย
ไดตรวจดูเพ่ือพิจารณาในวันนี้ และจะขอแจงใหทานประธานสภาและสมาชิกสภา
ไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและนโยบายการดําเนินการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังตอไปนี้ 

  1.สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันท่ี 30 

กันยายน พ.ศ.2559 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสถานะการเงินดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 81,695,111.14 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จํานวน 23,268,531.79 บาท 
   1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 20,040,560.74 บาท 

  1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย    
                                                            จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
  1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ 
                                                            รวม 0.00 บาท 
 

  1.2 การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันท่ี 30 
กันยายน พ.ศ.2559 

  1.รายรับจริง จํานวน 42,473,711.19 บาท ประกอบดวย 
   หมวดภาษีอากร  จํานวน 648,416.64 บาท 
   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 289,229.80 บาท 
   หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 604,860.27 บาท 
   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 195,760.00 บาท 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 114,930.00 บาท 
   หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,728,261.48 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  จํานวน 20,892,253.00 บาท 
 

  2.เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 28,991,060.00 บาท 
 

  3.รายจายจริง จํานวน 24,821,706.04 ประกอบดวย 
   งบกลาง  จํานวน 1,548,292.00 บาท 
   งบบุคลากร  จํานวน 9,765,143.00 บาท 
   งบดําเนินงาน จํานวน 8,283,824.73 บาท 
   งบลงทุน  จํานวน 70,400.00 บาท 
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   งบรายจายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จํานวน 5,154,046.31 บาท 

 4. รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 
21,770,121.00 บาท 

 5.  รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
 6.  รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท 

     คําแถลงงบประมาณ 
   ประกอบงบประมารรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

รายจาย รายจายจริง 
2558 

ประมาณการ 
ป 2559 

ประมาณการ 
ป 2560 

จายจากงบประมาณ    
งบกลาง 1,081,612.00 4,983,427.00 18,361,470.00 

งบบุคลากร 8,984,216.00 14,688,036.00 19,899,210.00 
งบดําเนินงาน 7,560,005.63 17,301,500.00 17,706,975.00 

งบลงทุน 470,551.60 5,873,900.00 11,578,300.00 
งบรายจายอ่ืน 0.00 0.00 30,000.00 
งบเงินอุดหนุน 5,197,720.00 5,564,137.00 5,498,045.00 

รวมจายจากงบประมาณ 23,294,105.23 48,411,000.00 73,074,000.00 
รวม 23,294,105.23 48,411,000.00 73,074,000.00 

 
 

  โดยรางขอบัญญัติเลมนี้มีอยู 3 สวนดวยกัน  
สวนท่ี 1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 
สวนท่ี 2 บันทึกหลักการและเหตุผล 

- รายจายตามงานและงบประมาณท่ีจาย 
- ขอบัญญัติตําบล งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2560 

 สวนท่ี 3 รายงานประมาณการรายรับ 
  - รายละเอียดประมาณการรายรับ 
  - รายงานประมาณการรายจาย 
  - รายละเอียดแยกตามแผนงาน 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
- งานบริหารงานคลัง 

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
-  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

3. แผนงานการศึกษา 
- งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
- งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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4. แผนงานสาธารณสุข 

- งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
- งานโรงพยาบาล 
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

5. แผนงานเคหะและชุมชน 
- งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
- งานไฟฟาและถนน 
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

6. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
- งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

7. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
- งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 

8. แผนงานเกษตร 
- งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 

9. แผนงานงบกลาง 
- งานงบกลาง 

- ในสวนของรายละเอียดท้ังหมด กระผมไดสั่งการใหทางเจาหนาท่ีจัดทํา
เอกสารประกอบในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2560 โดยนําสงใหทานสมาชิกท้ังหลายเปนท่ีเรียบรอยแลว 
สมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะ แกไขเพ่ิมเติม หรือทวงติง สามารถนําเสนอได 

นายดลหมาน  ดานเทง  - ขอขอบคุณคณะผูบริหาร ขอใหทานสมาชิกตรวจดูเอกสารรางขอบัญญัติ 

(ประธานสภา ฯ)  หากมีขอสงสัย เสนอแนะ อภิปราย ขอเรียบเชิญ เชิญคุณอภิสิทธิ์ คงสม 

นายอภิสิทธิ์  คงสม  - ในหนาท่ี 23 หมวดรายไดจากทรัพยสิน คาเชาหรือบริการสถานท่ีรายรับ 

(รองประธานสภา)  จริง ป 2556 และป 2557 ไมมีงบประมาณใหเห็น แตในป 2558  

งบประมาณการ 242,899. - บาท และป 2559 งบประมาณการ 

257,899.- บาท สวนในป 2560 ประมาณการไว 250,000.- บาท ทําไม

ประมาณการลดลงทุกป ท้ังๆท่ีนาจะเพ่ิมข้ึนเสียดวยซํ้า ขอคําตอบจากคณะ

ผูบริหารดวย    

 รายการของหนาท่ี 24 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

ชวยชี้แจงการปฏิบัติงานดวย ความคืบหนาเปนอยางไร  

 รายการหนาท่ี 27 โครงการตางๆมีลักษณะคลายๆกัน ทําไมไมรวมเขา

ดวยกันในเรื่องของการประมาณการงบประมาณ 
 

นายดลหมาน  ดานเทง  - ขอขอบคุณ คุณอภิสิทธิ์ คงสม 

(ประธานสภา ฯ)  - ขอเรียนเชิญคุณรอสนัน เส็มเล็ม 
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นายรอสนัน  เส็มเล็ม  -  เรียนทานประธานสภา กระผมมีขอเสนอแนะในการจัดทําเอกสาร ราง-          

(ส.อบต.ม.6)  ขอบัญญัติในปถัดไป ใหรวมตัวโครงการกับงบประมาณรายจายประจําปเขา 

ดวยกัน ปญหาท่ีพบคือรายละเอียดของโครงการอยูอีกเลมกับรายละเอียดของ

งบประมาณ ทําใหตองเปดดูท้ัง 2 เลม สับสนและลําบากในการศึกษา การอาน

ขอมูล กระผมของฝากเรื่องนี้ในปถัดไป คือแยกเลมไปในแตละสวน ตัวอยางเชน 

กองศึกษา 1 เลม ท้ังรายละเอียดของโครงการและงบประมาณ สวนโยธาก็แยก

เปนอีกเลม กองคลังก็แยกเปนอีกเลม เปนตน  

นายดลหมาน  ดานเทง  - ขอขอบคุณ คุณรอสนัน เส็มเล็ม ท่ีไดใหคําแนะนําในการจัดทําเอกสารราง 

(ประธานสภา ฯ) ขอบัญญัติ ขอเรียนเชิญคุณประสิทธิ์ เปยคง 

นายประสิทธิ์ เปยคง  -  เรียนทานประธานสภา กระผมดูโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2559          

(ส.อบต.ม.11)  ถูกตัดออกไป พอปงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ิมเขามาหลายโครงการ เพ่ิม                                                                                                

 งบประมาณเขามาดวย ไมทราบวาเปนขอบังคับของกฎหมายหรือวาในแตละสวน   

 จัดทําเสนอเขามา 

นายดลหมาน  ดานเทง - ขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ เปยคง ในสวนของคําตอบจะใหทางคณะผูบริหาร 

(ประธานสภา ฯ) ตอบในคราวเดียว  

 - ขอเรียนเชิญทานสุพัฒน พระธาตุ  

นายสุพัฒน พระธาตุ  -  กระผมขอแสดงความยินดีกับหมูบาน ท่ีไดรับโครงการในขอบัญญัติป พ.ศ.   

(ส.อบต.ม.4)  2560 เขาไปพัฒนาหมูบานของทานท้ังหลาย กระผมของฝากทานประธานผานไป

ยังคณะผูบริหาร ถาหากมีงบประมาณเหลือจายในปพ.ศ.2559 หรืองบประมาณ

ใหมในป พ.ศ.2560 การพิจารณาการจายขาดเงินสะสม หมูท่ี 4 ยังมีความ

จําเปนในการกอสรางถนนอีกหลายรอยเมตร 
 

นายดลหมาน  ดานเทง  - ขอขอบคุณ คุณสุพัฒน พระธาตุ 

(ประธานสภา ฯ)  - ขอเรียนเชิญคุณประสิทธิ์ เปยคง 
 

นายประสิทธิ์ เปยคง  -  เรียนทานประธานสภา หมูบานท่ี 11 ก็มีความจําเปนอยูในเรื่องไฟฟา          

(ส.อบต.ม.11)  แสงสวาง และขอแสดงความยินดีกับหมูบานท่ีไดรับงบประมาณไปแกไขปญหา 

  ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

นายดลหมาน  ดานเทง  - ขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ เปยคง 

(ประธานสภา ฯ)  - ขอเรียนเชิญคุณอภิสิทธิ์  คงสม 
 

นายอภิสิทธิ์  คงสม   - กระผมมีความของใจอยูวาทําไมโครงการในดานโครงสรางพ้ืนฐานในแตละหมู 

(รองประธานสภา)  บานท่ีไดรับการอนุมัติโครงการมาจากคณะผูบริหาร จึงไมมีโครงการท่ีไดจากการ 

 ประชาคมหมูบาน ความจําเปนเรงดวน โครงการท่ี 1,2,3 ตามท่ีไดประชาคมกัน   

 มา ทําไมจึงไมมีในรางขอบัญญัติเลมนี้ ขอบคุณครับ 
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นายดลหมาน  ดานเทง  - ขอขอบคุณ คุณอภิสิทธิ์  คงสม 

(ประธานสภา ฯ)  ----------------------พักการประชุม 10 นาที---------------------------- 

  - ขอดําเนินการประชุมตอ ขอเรียนเชิญ คุณธวัชชัย พงหลง 
 

นายธวัชชัย  พงหลง - เรียนทานประธานสภา ขอขอบคุณเจาหนาท่ีและคณะผูบริหารท่ีไดอนุมัติโครง- 
(ส.อบต.ม.1)  การในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ในการนี้ หมูท่ี 1 และหมูท่ี 10 รอกันมานาน 

 แลว สําหรับหมูบานท่ีไมไดรับอนิสงคในเรื่องนี้ คาดวาทางคณะผูบริหารคงมีแนว
ทางการแกปญหาตอไป 

 
นายดลหมาน  ดานเทง  - ขอขอบคุณ คุณธวัชชัย พงหลง 

(ประธานสภา ฯ)  - ขอเรียนเชิญคุณรอสนัน เส็มเล็ม 

 
นายรอสนัน  เส็มเล็ม  -  เรียนทานประธานสภา ตามท่ีสมาชิกหลายๆทานไดตั้งคําถาม เก่ียวกับการ          

(ส.อบต.ม.6)  จัดทํารางขอบัญญัติในครั้งนี้ ทําไมถึงไมตรงประเด็นกับความเดือดรอน ความ 

ตองการของพ่ีนองประชาชน อยากจะสอบถามทานประธานผานไปยังคณะ

ผูบริหารวามีการลงสํารวจพ้ืนท่ีกันก่ีครั้ง เจาหนาท่ีลงไปประชาคมกันก่ีรอบ ขอมูล

ท่ีไดรับมาหายไปไหน และหลายครั้งท่ีเพ่ือนสมาชิกแหงนี้ไดนําเสนอปญหาตอท่ี

ประชุม ไมวาจะเปนเรื่องฝากลวนแลวแตเปนขอมูลท้ังสิ้น ทางคณะผูบริหารนําไป

พิจารณา วิเคราะห แกปญหาบางหรือไม ประเด็นท่ีสําคัญในวันนี้ คือเรื่องของการ

จัดทํา จัดเก็บขอมูลตางๆ ก็คือเวลาจัดสรรงบประมาณไมไดนําขอมูลเขามาดูทําให

แกปญหาไมตรงจุด 

 

นายดลหมาน  ดานเทง  - ขอขอบคุณ คุณรอสนัน เส็มเล็ม 

(ประธานสภา ฯ)  - ขอเรียนเชิญคุณประสิทธิ์ เปยคง 

 

นายประสิทธิ์ เปยคง  -  เรียนทานประธานสภา โครงการหลายโครงการมีลักษณะคลายคลึงกัน          

(ส.อบต.ม.11)  ทําไมไมรวมเขาดวยกัน อาทิเชน โครงการเก่ียวกับการลดอุบัติเหตุตามทองถนน     

                                                     เปนตน 

 

นายดลหมาน  ดานเทง  - ขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ เปยคง 

(ประธานสภา ฯ)  - ขอเรียนเชิญคณะผูบริหารนําเรียนชี้แจงตอสภา ตามท่ีสมาชิกไดตั้งคําถาม 

 

นายณัฐภาพงศ สุวรรณชนะ  - เรียนทานประธานสภา ตามท่ีทานสมาชิกไดตั้งขอสอบถาม ขอเสนอแนะ               

(นายก อบต.ควนกาหลง)   รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 นั้น หลาย 

   โครงการหลายกิจกรรม 
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- ประเด็นของคุณอภิสิทธิ์ คงสม ในเรื่องของโครงการเสนอเพ่ือพิจารณาราง
ขอบัญญัติ ทานไดตั้งคําถามเหมือนกับกระผมเลย กระผมไดสอบถามเจาหนาท่ีวา
ทําไมตองใสระเบียบขอกฎหมายลงไปดวย ก็ไดทราบวามีหนังสือสั่งการมาจาก
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินวาในการจัดทํางบประมาณรายจายนั้นตอง
แนบระเบียบกฎหมายมาดวยทุกกิจกรรมโครงการ  
- ประเด็นของคุณรอสนัน เส็มเล็ม ก็เชนเดียวกัน การจัดทํารูปเลมขอบัญญัตินี้
เปนไปตามหนังสือสั่งการจากกรมการปกครองสวนทองถ่ินถาหากเปลี่ยนแปลง
รูปแบบอาจจะโดนตําหนิวาไมเปนไปตามหนังสือสั่งการ 
- ตามท่ีทานสมาชิกหลายทานไดตั้งคําถามเก่ียวกับโครงการท่ีมีลักษณะ
คลายๆกัน เชน โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุในชวงเทศกาลกับโครงการลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต นําเรียนใหทานประธานไดรับทราบวาท่ีทํา
โครงการแบบนี้ก็เพ่ือรอรับการประเมินจากคณะกรรมการกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ินเรียกวาการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (LPA) เดิมเรียกวาการประเมินธรรมมาภิบาล ถามวาการตรวจประเมินมี
ผลตอองคการบริหารสวนตําบลบางหรือไม ตอบวามีเพราะวาถาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใดไดรับผลคะแนนท่ีคอยขางจะสูงจะไดรับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมข้ึนดวย บางครั้งทานท้ังหลายบอกวาโครงการท่ีจัดทํามาไมไดตรงตามความ
ตองการของประชาชน แตทําตามหนังสือท่ีสั่งการมาและทําเพ่ือรอรับการ
ประเมินจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
- ประเด็นของคุณอภิสิทธิ์ คงสม โครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีบอกวา
โครงการท่ีเสนอในรางขอบัญญัติไมตรงตามความตองการของประชาคมจาก
หมูบาน โครงการเรงดวนท่ี 1,2,3 แตเม่ือดูโครงการตางๆแลวอยูในแผนการ
พัฒนาสามป ตั้งแตเรื่องไฟฟาแสงสวาง เรื่องระบบประปา เรื่องถนนคอนกรีตเปน
ตน บางครั้งการจัดทําโครงการแมวาจะไมตรงตามความเดือดรอนของประชาชน 
แตวาประชาชนมีความตองการเชน เครื่องออกกําลังกาย ไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะเปนตน 

 

นายดลหมาน  ดานเทง  - ขอขอบคุณคณะผูบริหาร 

(ประธานสภา ฯ)  ----------------------พักการประชุม 1 ชั่วโมง---------------------------- 

- ขอดําเนินการประชุมตอในระเบียบวาระท่ี 5 ขอ 5.2 การพิจารณาราง   

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ข้ันรับหลักการ) 

–  ขอเรียนเชิญคุณอนุชาติ ขะสุวรรณ  
 

นายอนุชาติ ขะสุวรรณ  -  เรียนทานประธานสภา ในหนาท่ี 78 ในสวนของรางขอบัญญัติ กระผม    

(เลขานุการสภาฯ)   ซ่ึงเปนตัวแทนของประชาชนของหมูท่ี 3 ตองขอขอบคุณคณะผูบริหารท่ีไดอนุมัติ 

โครงการและนําเสนอตอสภาในวันนี้ โครงการกอสรางระบบกรองน้ําบาดาลและถัง

น้ําใสระบบประปาบานควนลอน หมูท่ี 3 ถึงแมวาโครงการนี้จะไมไดอยูในการ

จัดลําดับความสําคัญเรงดวนก็ตาม แตวาโครงการนี้ก็เปนโครงการท่ีดีอีกโครงการ

หนึ่ง 
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ท่ีจะแกปญหาใหกับประชาชนประมาณ 30-40 ครัวเรือน ท่ีใชน้ําจากระบบ

ประปานี้ดวย 

- ในหนาท่ี 75 คาบํารุงรักษาและซอมแซมแผนงานเคหะชุมชน จํานวนวงเงิน

งบประมาณ 460,000.- บาท ไดแตเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้น รถตักหนาขุด

หลัง รถบรรทุก 6 ลอ ฯลฯ คาดวางบจํานวนนี้จะหมดไปกับการบํารุงซอมแซมรถ

ตักหนา – ขุดหลัง เสียเปนสวนใหญเพราะวามีอายุการใชงานนานแลว ตองเสียเงิน

ซอมอยูเปนประจํา เรียนทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารกรุณาจําหนายไดแลว 

และหางบประมาณมาจัดซ้ือรถคันใหมจะดีกวา ขอบคุณครับ 
 

นายดลหมาน  ดานเทง    - ขอขอบคุณอนุชาติ ขะสุวรรณ 

(ประธานสภา ฯ)  - ขอเรียนเชิญคณะผูบริหารตอบขอซักถาม 
 

นายณัฐภาพงศ  สุวรรณชนะ - เรียนทานประธาน ในภาคเชายังมีเรื่องตกคางอยูอีก 2 เรื่องในประเด็นของทาน 
(นายก อบต.ควนกาหลง) สมาชิก เรื่องแรก คาเชาและบริการสถานท่ี ทําไมประมาณการรายรับใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ถึงต่ํากวาปงบประมาณ พ.ศ.2559 หนาท่ี 13 
เนื่องจากวาบริเวณตลาดนัดซอย 10 นั้นจะมีการประมูล ซ่ึงสัญญาจะหมดในป 
พ.ศ.2559 ดังนั้นในการประมูลในรอบป พ.ศ.2560 นั้น ทางองคการบริหารสวน
ตําบลไมทราบวาผูชนะการประมูลจะประมูลเทาไหร จึงตั้งประมาณการไวท่ี 
250,000.- บาท เรื่องท่ี 2 โครงการจัดทําแผนท่ีและทะเบียนทรัพยสินนั้น ขอนํา
เรียนวากําลังดําเนินการอยูทุกวันในพ้ืนท่ีตําบลควนกาหลง จะตองดําเนินการ
จัดทําแผนท่ีภาษีนั้น จํานวน 11,000 แปลง เพราะพ้ืนท่ีตําบลควนกาหลงมีพ้ืนท่ี
คอนขางเยอะกวาตําบลอ่ืนๆและมีปญหาคอนขางเยอะ ก็คือ ท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ์
ประชาชนบางสวนไดนําไปจํานองตอธนาคารจึงตองทําหนังสือไปยังธนาคารเพ่ือ
ขออนุญาตนําเอกสารสิทธิ์มาทําแผนท่ีภาษี แลวอีกอยางประชาชนท่ีมีท่ีดินอยูใน
พ้ืนท่ีตําบลควนกาหลงแตเจาของท่ีดินทํางานอยูตางจังหวัดเปนอุปสรรคในการ
ทํางาน แตอยางนอยในการจัดทําเขตแผนท่ีภาษีตองไดไมนอยกวา 6 แปลงในแต
ละวัน คาดวาตองใชเวลาหลายปกวาจะจัดทําแลวเสร็จในเขตพ้ืนท่ีตําบลควน
กาหลง 

   สําหรับประเด็นของคุณอนุชาต ขะสุวรรณ ในหนาท่ี 75 คาใชจายในการ
บํารุงดูแลรักษาทรัพยสินในสวนของโยธา จํานวน 460,000.- บาท ไมใชเฉพาะ
คาบํารุงรักษารถตักหนา – ขุดหลัง เพียงอยางเดียวแตวาครอบคลุมไปถึงวัสดุ
อุปกรณตางๆในสวนของโยธาดวย ไมวาจะเปนเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้น 
รถบรรทุก ฯลฯ แตอยางไรก็ตามท่ีทานไดเสนอแนะใหจัดซ้ือรถตักหนา – ขุดหลัง 
ข้ึนใหม โดยสวนตัวกระผมมีความเห็นดวยเปนอยางยิ่ง เพราะรถตักหนาขุดหลังคัน
ดังกลาวใชงานมาเปนเวลา 10 กวาปแลว 

 
นายดลหมาน  ดานเทง    - ขอขอบคุณคณะผูบริหารตอบขอซักถาม 

(ประธานสภา ฯ)  - ขอเรียนเชิญคุณธวัชชัย พงหลง 

 

 



   - 15 - 
 

นายธวัชชัย พงหลง - เรียนทานประธานสภา โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  
(ส.อบต.ม 1)  ปงบประมาณ พ.ศ.2560 กระผมขอเสนอใหทรงไวซ่ึงคณะผูบริหาร สมาชิกสภา

และพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเทานั้น เพราะวาในสวนของตัวแทน
ประชาคมหมูบานหรือตัวแทนกลุมองคกรตางๆนั้น มีโครงการอ่ืนๆในแตละสวนอยู
แลว ในการจัดฝกอบรมขอฝากเรื่องนี้ผานทานประธานไปยังคณะผูบริหารดวย 

 
นายดลหมาน  ดานเทง    - ขอขอบคุณธวัชชัย พงหลง 

(ประธานสภา ฯ)  - ขอเรียนเชิญเจาหนาท่ีผูเสนอโครงการนําเรียนชี้แจง 
 

 

นางวันดี  กลิ่นละมัย    - เรียนทานประธานสภา ขออนุญาตนําเรียนอยางนี้นะคะ วาผูเขียนโครงการเองก็ 

(นักจัดการงานท่ัวไป)  มีความหนักใจ เนื่องจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง) ไดเขามาตรวจสอบ 

และสอบถามมากเก่ียวกับความคุมคาของเงินงบประมาณ และทวงติงวาทําไมไมดู

งานสถานท่ีใกลๆ บริ เวณภาคใต มีบางหรือไม  และอยางอย างตรงตาม

กลุมเปาหมายหรือไม อยางไรก็ตามดิฉันก็ทําตามนโยบายของผูบริหารและตาม

หนังสือสั่งการคะ 
 

นายดลหมาน  ดานเทง    - ขอขอบคุณคุณวันดี  กลิ่นละมัย ทานสมาชิกก็คงเขาใจเจาหนาท่ีนะครับ 

(ประธานสภา ฯ)  - ขอเรียนเชิญคุณอภิสิทธิ์ คงสม 

 

นายอภิสิทธิ์ คงสม    - เรียนประธานสภา เชิญเพ่ือนสมาชิกเปดเอกสารประกอบการพิจารณาในหนาท่ี 

(รองประธานสภา ฯ) 24 – 25 ของโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ขอใหตัด
ตัวแทนกลุมประชาคมหมูบานและกลุมองคกรตางๆออก 

 

นายดลหมาน  ดานเทง    - ขอขอบคุณ คุณอภิสิทธิ์ คงสม ในสวนของโครงการท่ีสมาชิกไดตั้งคําถาม ขอให 

(ประธานสภา ฯ)  ทานท้ังหลายเปดดูในหนาท่ี 28 หนังสือสั่งการจากระทรวงมหาดไทยท่ี มท 

0808.2/ว1790 ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2548 ขอท่ี 2 คาใชจายในการเดินทาง

ไปตางประเทศท้ังการศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ ตามขอท่ี 1 ใหใชสําหรับ

ผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน ไดแก รองนายก เลขานุการนายก ท่ี

ปรึกษานายกและประธานสภาทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ิน 

พนักงานสวนทองถ่ิน รวมท้ังลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  - ขอเรียนเชิญคุณธวัชชัย พงหลง 
 

นายธวัชชัย พงหลง - เรียนประธานสภา ก็ชัดเจนแลวนะครับ เพราะเปนหนังสือสั่งการจากกระทรวง  
(ส.อบต.ม 1)  มหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน เม่ือเปดดูแลวไมมีชื่อตัวแทนจาก

ประชาคมและกลุมองคกรตางๆ 
 

นายดลหมาน  ดานเทง      -  ขอขอบคุณ คุณธวัชชัย พงหลง 

(ประธานสภา ฯ)  -  ขอเรียนเชิญคณะผูบริหารนําเรียนชี้แจง 
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นายณัฐภาพงศ  สุวรรณชนะ - เรียนทานประธาน โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
(นายก อบต.ควนกาหลง)  ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560 ไมไดแกไขในสวนนี้ แตในรายละเอียดของโครงการ

ประกอบการพิจารณานั้น สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขไดตลอดเวลา เชน ระยะเวลา

ในการจัดทําโครงการ สถานท่ีดําเนินโครงการ หรือกลุมเปาหมายแตตองไมเกิน

งบประมาณในรางขอบัญญัติ ไมตองผานสภา ยกเวนเรื่องท่ีดิน ครุภัณฑและ

สิ่งกอสราง แบบแปลนตองผานความเห็นชอบจากสภา 

 

นายอภิสิทธิ์ คงสม    -  ขอขอบคุณ คุณธวัชชัย พงหลง 

(รองประธานสภา ฯ) - ขอเรียนเชิญ คุณดลหมาน ดานเทง 
 
นายดลหมาน  ดานเทง      -  เรียนทานประธาน ผมในนามตัวแทนของสมาชิก ตามท่ีคณะผูบริหารไดนําเรียน 

(ประธานสภา ฯ)  ชี้แจง กระผมขอเสนอใหตัดออกท่ีกลุมเปาหมาย ตัวแทนประขาคมและกลุม

องคกรตางๆในโครงการท่ีประกอบการพิจารณาโครงการอบรมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือความสบายใจของ

เจาหนาท่ีในการจัดทําโครงการท่ีไมขัดตอระเบียบหนังสือสั่งการและขอกฎหมาย 

 

นายอภิสิทธิ์ คงสม    -  ขอขอบคุณ คุณดลหมาน ดานเทง 

(รองประธานสภา ฯ) -  ขอเรียนเชิญ คุณประสิทธิ์ เปยคง 
 
นายประสิทธิ์ เปยคง - เรียนประธานสภา หมูท่ี 11 ไมเคยไดรับโครงการจากการจัดทําขอบัญญัติเลย  
(ส.อบต.ม 11)  แมแตโครงการเดียวเปนเวลา 3 ปแลวครับ ฝากคณะผูบริหารพิจารณาจายขาด

เงินสะสมใหกับหมู 11 ดวยครับ 
 

นายอภิสิทธิ์ คงสม    -  ขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ เปยคง ขณะนี้เรากําลังพิจารณารางขอบัญญัติกรณี 

(รองประธานสภา ฯ) การจายขาดเงินสะสมไวเปนเรื่องฝากทางคณะผูบริหารก็แลวกัน  
 -  ขอเรียนเชิญ คุณประสิทธิ์ เปยคง 
 
นายประสิทธิ์ เปยคง - ไมใชเรื่องฝากครับทานประธาน หมูท่ี 11 ไมเคยไดรับโครงการในขอบัญญัติ  
(ส.อบต.ม 11)  ทานตองเขาใจในเรื่องนี้ดวย 

 
นายอภิสิทธิ์ คงสม    -  ขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ เปยคง กระผมเขาใจในความรูสึกของทาน แตตอนนี้ 

(รองประธานสภา ฯ) กําลังพิจารณาเรื่องขอบัญญัติ สําหรับเรื่องการจายขาดเงินสะสมนั้น จะมีการ
ประชุมกันอีกในโอกาสตอไป  

 -  ขอเรียนเชิญ คุณดลหมาน ดานเทง 
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นายดลหมาน  ดานเทง      -  กอนอ่ืนกระผมตองแสดงความเสียใจตอเพ่ือนสมาชิกท่ีไมไดรับโครงการเขาไป 

(ประธานสภา ฯ)  พัฒนาพ้ืนท่ีในหมูบาน กระผมเขาใจความรูสึกดี แตอยางไรก็ตามการประชุมนอก

รอบไดคุยกันแลววาหมูบานท่ีไมไดรับโครงการจากขอบัญญัติจะไดรับการพิจารณา

กอนในลําดับตนๆ ในการพิจารณาการจายขาดเงินสะสม 

 

นายอภิสิทธิ์ คงสม    -  ขอขอบคุณ คุณดลหมาน  ดานเทง  

(รองประธานสภา ฯ)   -  ขอเรียนเชิญคณะผูบริหาร 

 

นายณัฐภาพงศ  สุวรรณชนะ - เรียนทานประธาน มีอยู 2 หมูบานท่ีไมไดรับโครงการในดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
(นายก อบต.ควนกาหลง)  คือหมูท่ี 4 และหมูท่ี 11 แตท้ัง 2 หมูบานนี้ก็ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการ

จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายสําหรับเด็กไวท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ถึงแมวาประชาชน

จะไมไดรับผลประโยชนโดยตรงก็ตาม ศูนยละประมาณ 200,000.- บาท แต

อยางไรก็ตามทานท้ังหลายมีโอกาสผานไปท่ีหมู 11 จะสังเกตไดวา ไมมีถนนสาย

ใดท่ีจะจัดทําโครงการได เพราะวาลาดยางหมดแลว โดยเฉพาะท่ีมีชุมชนครัวเรือน

อยู ถนนหนทางสะดวกสบายมาก เพราะในปท่ีแลวหมูท่ี 11 ไดโครงการจากทาง

หลวงชนบท 50 กวาลานในการกอสรางถนนลาดยาง ดังนั้นทานสมาชิกไมตอง

เปน กังวลหรอกนะครับว าท านจะเสียคะแนนหรือ ถูกประชาชนว า ไม มี

ความสามารถ ผมลงพ้ืนท่ี เปนประจําชาวบานตางชื่นชมยินดี  ว าทานมี

ความสามารถในการดึงโครงการเขามาพัฒนาหมูบาน ทานอยาไดนอยใจท่ีไมไดรับ

งบประมาณจากขอบัญญัติจากองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง เพราะวาเปน

งบประมาณแคเล็กๆนอยๆเทานั้นท่ีจัดสรรใหกับหมูบานท่ีมีความเดือดรอน

ความจําเปนมากอยู 

 

นายดลหมาน  ดานเทง      -  ขอขอบคุณ คุณคณะผูบริหาร 

(ประธานสภา ฯ)  -  ขอเรียนเชิญ คุณธวัชชัย  พงหลง 

 

นายธวัชชัย พงหลง - เรียนประธานสภา กระผมแปลกใจในวันนี้ หมูท่ี 1 ไดรับโครงการเล็กๆนอยๆ  
(ส.อบต.ม 1)  ขุดบอน้ําตื่นแคแสนกวาบาท และโครงการติดตั้งโคมไฟแสงสวางใชงบประมาณก็

ไมเยอะ แตมีเพ่ือนสมาชิกออกอาการนอยใจ กระผมเปนสมาชิกองคการบริหาร

สวนตําบลควนกาหลง หมูท่ี 1 จํานวน 4 สมัย โครงการท่ีมีงบประมาณเกินกวา 5 

ลานบาทไมเคยไดสัมผัส ท่ีจะเขามาพัฒนาในหมูบาน 

 

นายดลหมาน  ดานเทง      -  ขอขอบคุณ คุณธวัชชัย  พงหลง 

(ประธานสภา ฯ)  -  ขอเรียนเชิญ คุณกัญจนพงศ นพภาพันธ 
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นายกัญจนพงศ นพภาพันธ - ทุกๆหมูบานก็ตองการดึงโครงการเขาหมูบานท้ังนั้น แตหมูท่ี 11 ไมเคยได  
(ส.อบต.ม 11)  โครงการ กระผมก็ไมไดเสียใจหรือนอยใจแตอยางใด เพราะวาไดรับงบประมาณ

จากทางหลวงชนบทมาเยอะแลว ขอบัญญัติในครั้งนี้ไดหมูบานขางเคียงกระผมก็ดี

ใจดวย โดยเฉพาะหมูท่ี 8 ไมเคยไดรับงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน ก็ยังมีความ

ลําบากกันอยู แตยังไงถาโอกาสหนามีงบประมาณเขามาทางคณะผูบริหารชวย

พิจารณาใหกับหมูท่ี 11 เปนลําดับตนๆดวยนะครับ 
 

นายดลหมาน  ดานเทง - ขอขอบคุณ คุณกัญจนพงศ นพภาพันธ 

(ประธานสภา ฯ) - สมาชิกทานใดมีขอสงสัยซักถาม เสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมีตอไปเปน 
ข้ันตอนการลงมติรับหลักการ แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560  

 - สมาชิกทานใดรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
 งบประมาณ พ.ศ. 2560 โปรดยกมือข้ึน 
 - สมาชิกทานใดไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
 งบประมาณ พ.ศ. 2560 โปรดยกมือข้ึน 
 

 องคประชุม  19 เสียง 

 ใหการรับรอง  19 เสียง 

 ไมใหการรับรอง  - เสียง 

 งดออกเสียง  - เสียง 

 สรุป  มติสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง รับหลักการแหงราง   
 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 

นายดลหมาน  ดานเทง - ตามระเบียบกฎหมายเม่ือสภาทองถ่ินรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ 

(ประธานสภา ฯ) รายจายแลว สภาทองถ่ินตองดําเนินการ 
1. ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
2. เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
3. กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ 
- ซ่ึงในการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ตองไมนอยกวา 3 ทาน และไมเกิน 7 
ทาน ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเสนอ  
- ขอเรียนเชิญคุณสุพัฒน พระธาตุ 

 

นายสุพัฒน พระธาตุ  -  กระผมขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 ทาน 
(ส.อบต.ม.4)  
นายดลหมาน  ดานเทง - ขอเสียงรับรอง/เสียงรับรองถูกตอง 

(ประธานสภา ฯ) 1.  นายมนิตย   คงปาน  ส อบต.หมูท่ี 10 (รับรอง) 
 2.  นายประสิทธิ์ เปยคง  ส อบต.หมูท่ี 11 (รับรอง) 
 3.  นายอุดร บัวพันธ   ส อบต.หมูท่ี 7 (รับรอง) 
 4.  นายเฉลียว คงทอง  ส อบต.หมูท่ี 2 (รับรอง) 
 5.  นายหยา  โมฮัมหมัด ส อบต.หมูท่ี 7 (รับรอง) 
 - มีสมาชิกทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนบางหรือไม  

 สรุป  มติสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง แตงตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติจํานวน 3  ทาน 
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นายดลหมาน  ดานเทง - ขอเรียนเชิญทานสมาชิกนําเสนอ คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 

(ประธานสภา ฯ) เรียนเชิญ  ทานไพโรจน ดําสงฆ 
 

นายไพโรจน ดําสงฆ - กระผมขอเสนอ ทานประสิทธิ์ เปยคง เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 

(ส.อบต.ม.9)  
 

นายดลหมาน  ดานเทง - ขอเสียงรับรอง/เสียงรับรองถูกตอง 

(ประธานสภา ฯ) 1.  นายคลอง  ไหมแยม  ส อบต.หมูท่ี 3 (รับรอง) 
 ๒.  นายวิรัตน นาโควงศ  ส อบต.หมูท่ี 9 (รับรอง) 
 3.  นายทอง ตรีรัตน  ส อบต.หมูท่ี 2 (รับรอง) 
 ๒.  นายรอสนัน เส็มเล็ม   ส อบต.หมูท่ี 6 (รับรอง) 
   

 - มีสมาชิกทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนบางหรือไม  
 

 สรุป  มติสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง แตงตั้งนายประสิทธิ์ เปยคง 
เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 
 

นายดลหมาน  ดานเทง - ขอเรียนเชิญทานสมาชิกนําเสนอ คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 

(ประธานสภา ฯ) เรียนเชิญ คุณมนิตย  คงปาน 
 

นายมนิตย  คงปาน - กระผมขอเสนอ คุณคลอง ไหมแยม เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 
(ส.อบต.ม.10)  
 

นายดลหมาน  ดานเทง - ขอเสียงรับรอง/เสียงรับรองถูกตอง 

(ประธานสภา ฯ) 1.  นายประสิทธิ์ เปยคง  ส อบต.หมูท่ี 11 (รับรอง) 
 ๒.  นายธวัชชัย พงหลง   ส อบต.หมูท่ี 1 (รับรอง) 
 3.  นายวิเชียร คงสุวรรณ ส อบต.หมูท่ี 4 (รับรอง) 
 4.  นายสุพัฒน พระธาตุ   ส อบต.หมูท่ี 4 (รับรอง) 
 

  - มีสมาชิกทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนบางหรือไม 
 

 สรุป  มติสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง แตงตั้งนายคลอง ไหมแยม 
เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 
 

นายดลหมาน  ดานเทง - ขอเรียนเชิญทานสมาชิกนําเสนอ คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 

(ประธานสภา ฯ) เรียนเชิญ คุณคลอง ไหมแยม 
 

นายคลอง ไหมแยม - กระผมขอเสนอ คุณสุพัฒน พระธาตุ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 
(ส.อบต.ม.3)  
 

นายดลหมาน  ดานเทง - ขอเสียงรับรอง/เสียงรับรองถูกตอง 

(ประธานสภา ฯ) 1.  นายมุสตอฝน แกสมาน ส อบต.หมูท่ี 1 (รับรอง) 
 ๒.  นายสุรศักดิ์ ธรรมรักษา  ส อบต.หมูท่ี 8 (รับรอง) 
 3.  นายไพโรจน ดําสงฆ  ส อบต.หมูท่ี 9 (รับรอง) 
 4.  นายทอง  ตรีรัตน   ส อบต.หมูท่ี 2 (รับรอง) 
 5.  นายมนิตย คงปาน   ส อบต.หมูท่ี 10 (รับรอง) 
 - มีสมาชิกทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนบางหรือไม 

 ส รุ ป   ม ติ ส ภ า อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล ค ว น ก า ห ล ง  แ ต ง ตั้ ง                     
นายสุพัฒน พระธาตุ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 
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- ในสวนของการเลือกประธาน  รองประธาน เลขานุการ ของคณะกรรมการแปร
ญัตติใหท้ังสามทานไปเลือกกันเอง 

 - การกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ขอเชิญสมาชิกนําเสนอ  
 -  เชิญทานคลอง ไหมแยม 
นายคลอง ไหมแยม - กระผมขอเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ตั้งแตวันท่ี 12-14 สิงหาคม 2559 
 (ส.อบต.ม.3)  
 

นายดลหมาน  ดานเทง - ขอเสียงรับรอง/เสียงรับรองถูกตอง 

(ประธานสภา ฯ) 1.  นายวิเชียร คงสุวรรณ ส.อบต.หมูท่ี 4 (รับรอง) 
2.  นายธวัชชัย พงหลง    ส อบต.หมูท่ี 1 (รับรอง) 

 - มีสมาชิกทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนบางหรือไม 
 สรุป  มติสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง การกําหนดระยะเวลาเสนอ
คําแปรญัตติตั้งแตวันท่ี 12 - 14 สิงหาคม 2559 

- ขอดําเนินการประชุมตอ ในระเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

นายดลหมาน  ดานเทง 6.1 การเบิกจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงท่ี 

(ประธานสภา ฯ) เสียชีวิตไปแลว  
 - ขอเรียนเชิญ คุณสุพัฒน พระธาตุ ผูยื่นเสนอญัตติ 
 
นายสุพัฒน พระธาตุ  -  เรียนทานประธาน กระผมมีโอกาสไดทํางานรวมกับทานผูใหญบาน หมูท่ี 4 ใน 
(ส.อบต.ม.4)  ในการตรวจสอบรายชื่อผูสูงอายุ ในการขอรับการเบิกจายเบี้ยยังชีพ กระผมไป

สะดุดตรงในบัญชีรายชื่อผูสูงอายุท่ีเสียชีวิตไปแลว แตยังมีรายชื่ออยูและเบิกเงินได
ซ่ึงเปนท่ีคลางแคลงใจอยูนะครับ เพ่ือความกระจางผมขอใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
นําเรียนชี้แจงดวยครับ และขอเอกสารการเบิกจายเบี้ยยังชีพยอนหลังดวย อยาง
นอยประมาณเดือนพฤษภาคม 2559 

 

นายดลหมาน  ดานเทง - ขอขอบคุณ คุณสุพัฒน พระธาตุ 

(ประธานสภา ฯ) - ขอเรียนเชิญเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของนําเรียนชี้แจงดวยครับ 
 
 

นางฮาบีดะฮ หะยียูโซะ -   กอนอ่ืนดิฉันตองขอนําเรียนกอนวาขณะนี้ไดประสานกับทางผูใหญบานแตละ 
(นักพัฒนาชุมชน) หมูบานในแตละหมูทําหนังสือทะเบียนรับรองผูสูงอายุและพิการยังมีชีวิตอยู        

ซ่ึงรายชื่อท่ีสงใหไปสํารวจตรวจสอบนั้นเปนรายชื่อเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2558 ซึงนําสงไปท้ังท่ียังไมไดตัดรายชื่อผูเสียชีวิตบางรายออกไปท้ังหมด ตาม
หนังสือสังการเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ในการทําการรับรองสํารวจในการมี
ชีวิต ผูสูงอายุท่ีรับเงินเอง เจาหนาท่ีเปนผูรับรองการมีชีวิต 

 

  กรณีท่ี 2 บุตร – หลาน ท่ีรับเงินแทนตองลงรายมือชื่อสองท่ีสอง ชองแรกเซ็น
รับเงิน สองท่ีสองเซ็นรับรองการมีชีวิตอยู และอีกอยางทางเจาหนาท่ีก็ไดทําการ
ตรวจสอบไปยังทะเบียนราษฎรอยูเปนประจําทุกเดือนวามีผูเสียชีวิตหรือไม และ
หากพบวาเสียชีวิตสามารถระงับการเบิกจายไดทันทีและสามารถเรียกเงินคืนได แต
มีปญหาคอนขางจะเยอะในการเรียกเงินคืน คาดวาท่ีทานสมาชิกมีขอสงสัยคงเปน
รายชื่อท่ีประกาศ เม่ือพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ตองขออภัยดวยท่ียังไมไดตัดรายชื่อ 
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 ผูท่ีเสียชีวิตออกไป แตถาหากทานจะสํารวจตรวจสอบก็มีความยินดีเพราะในระบบ

ขอมูลในคอมพิวเตอรสามารถตรวจสอบขอมูลท่ีเปนปจจุบันและยอนหลังได  
 
นายดลหมาน  ดานเทง - ขอขอบคุณ คุณฮาบีดะฮ หะยียูโซะ นักพัฒนาชุมชน ท่ีไดชี้แจงไดอยางเขาใจ 

(ประธานสภา ฯ) - ขอเรียนเชิญคุณสุพัฒน พระธาตุ 
 
นายสุพัฒน พระธาตุ  -  เรียนทานประธาน ผานไปยังคณะผูบริหาร รายชื่อท่ีสงเขามาท่ีเสียชีวิตแลวก็ 
(ส.อบต.ม.4)  ควรตัดออกไปกอน อยาสงไปแบบนี้ ควรจะทําขอมูลใหเปนปจจุบัน ถามกระผม

ก็ไดหรือถามผูใหญบานกอนก็ได ชาวบานหลายคนก็คงสงสัยไมใชแตผม ขอฝาก
เรื่องนี้คราวหนาคราวหลังควรปรับปรุงใหดีกวานี้ ท่ีทําไปเพ่ือรักษาผลประโยชน
ขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 

 
นายดลหมาน  ดานเทง - ขอขอบคุณ คุณสุพัฒน พระธาตุ 

(ประธานสภา ฯ) - ขอเรียนเชิญคุณคลอง ไหมแยม 
 
นายคลอง ไหมแยม  -  กระผมก็มีขอสงสัยอยูเหมือนกันกับการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของหมู 3 
(ส.อบต.ม.3) วันกอนกระผมไดมีโอกาสพูดคุยกับทางผูใหญบานหมูท่ี 3 ทานไดฝากมาถามวา

ทําไมรายชื่อผูเสียชีวิตไปแลวบางรายก็หลายปแลว ทําไมยังมีรายชื่ออยูซ่ึงวันนี้ก็มี
เพ่ือนสมาชิกไดยื่นญัตติในเรื่องนี้ ก็ถือโอกาสสอบถามทางคณะผูบริหารชวยชี้แจง
ดวย 

 
นายดลหมาน  ดานเทง - ขอขอบคุณ คุณคลอง ไหมแยม 

(ประธานสภา ฯ) - ขอเรียนเชิญคุณมุสตอฝน แกสมาน 
 
นายมุสตอฝน แกสมาน -  เรียนทานประธาน ขณะนี้ยังพูดคุยกันอยูเก่ียวกับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แตกระผม 
(ส.อบต.ม.1) ขอสอบถามวาเบี้ยยังชีพสําหรับเด็กแรกเกิดทํากันแลวหรือไม ซ่ึงกระผมได

สังเกตเห็นวา อบต.อ่ืนประกาศใชกันแลว เพราะมีระเบียบการตัวใหมข้ึนมา       
ฝากคณะผูบริหารไดตรวจสอบดูเก่ียวกับระเบียบการตัวใหมดวย 

 
นายดลหมาน  ดานเทง - ขอขอบคุณ คุณมุสตอฝน แกสมาน 

(ประธานสภา ฯ) - ขอเรียนเชิญเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของนําเรียนชี้แจงดวยครับ 
 
นางฮาบีดะฮ หะยียูโซะ -   เรื่องเด็กแรกเกิดท่ีข้ึนทะเบียนตั้งแตตุลาคม พ.ศ.2559ระเบียบใหมออกมาแลว 
(นักพัฒนาชุมชน) วาใหเพ่ิมเงินจากเดือนละ 400 เปนเดือนละ 600 บาท และขยายเวลาจากท่ีรับ 

1 ป เพ่ิมเปน 3 ป หลักเกณฑตางๆยังเหมือนเดิมและตองผานการรับรองจากทาน
ผูใหญบานและ อสม.ในพ้ืนท่ี ซ่ึงในขณะนี้ก็ปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีท้ังเด็กแรกเกิด 
ผูสูงอายุและผูพิการ และขอแจงใหทราบวาในขณะนี้เงินขาดกองคลังอยู 2 เดือน
แลว สําหรับกรณีการจายเงินใหเด็กแรกเกิดเพราะเกิดจากการประมาณการท่ี
ผิดพลาด เพราะทางจังหวัดคาดการณไวท่ี 700 คนตอป แตท่ีข้ึนทะเบียนรับเงินไป
แลวท้ังสิ้น 2,000 กวาคนทําใหงบประมาณไมพอจาย 
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นายดลหมาน  ดานเทง - ขอขอบคุณ คุณฮาบีดะฮ หะยียูโซะ นักพัฒนาชุมชน 

(ประธานสภา ฯ)  - กระผมขอฝากทานสมาชิกชวยแนะนําเก่ียวกับหลักเกณฑระเบียบการข้ึนทะเบียน
เด็กแรกเกิดดวย เพ่ือจะไดมีความขาใจท่ีตรงกันระหวางประชาชนกับเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบงานสวนนี้ 

 - กระผมขอยอนไปเก่ียวกับเรื่องรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 นั้น ซ่ึงการพิจารณามีอยู 3 ข้ันตอนดวยกัน คือข้ันตอน
การรับหลักการ ข้ันตอนการแปรญัตติ และข้ันตอนการลงมตินั้น กระผมขอนัด
ประชุมสภาในวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.การแตงกายชุด
สุภาพ และสมาชิกท่ีจะเสนอยื่นคําแปรญัตติสามารถมายื่นไดทุกวัน โดยมี
คณะกรรมการแปรญัตติรอรับเสนอยืนคําแปรญัตติอยูแลวในหวงเวลา ตั้งแตเวลา 
08.30 – 16.30 น. ในระหวางวันท่ีไดกําหนดไวแลว 

 
    - บัดนี้ไดดําเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระการประชุมแลว หากการ

ดําเนินการประชุมมีขอผิดพลาดประการใดตองขออภัยมา ณ ท่ีนี้ดวย กระผมขอปด

การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงสมัยสามัญ สมัยท่ี 3  

  ครั้งท่ี 1  ประจําป  2559  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ปดประชุม เวลา ๑7.0๐ น. 

 

(ลงชื่อ)   อนุชาติ ขะสุวรรณ ผูบันทึกรายงานการประชุม 

        (นายอนุชาติ  ขะสุวรรณ) 

ตําแหนง  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 

 
 

(ลงชื่อ)   ดลหมาน  ดานเทง ผูรับรองรายงานการประชุม 

         (นายดลหมาน  ดานเทง) 

ตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ลงชื่อ  สุพัฒน  พระธาตุ กรรมการ      ลงชื่อ  วิเชียร  คงสุวรรณ กรรมการ     ลงชื่อ  วิรัตน  นาโควงค กรรมการ 

       (นายสุพัฒน  พระธาตุ)                    (นายวิเชียร  คงสุวรรณ)                 (นายวิรัตน  นาโควงศ) 

           ส.อบต.หมูท่ี ๔                               ส.อบต.หมูท่ี ๔                            ส.อบต.หมูท่ี ๙ 


